

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดบึงกาฬ  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

ที่	แผนโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงาน
			หน่วยนับ	ปริมาณงาน		งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน		
<b>ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b>									
๑๐	ประกาศเจตนารมณ์ดม้ใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ	ร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงาน	คน	๑๘	ดำเนินการ ๑ ครั้ง	-	-	-	สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผ่าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุมิชอบได้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลจึงขอประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและให้กล่าวเจตนารมณ์ตามความดังนี้ “ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง) จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรง ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อส่วนรวมสามัคคีปรองดอง มีคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักธรรมาภิบาลและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอันนำไปสู่การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดีของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรต่อไป”

ทั้งนี้ ให้แจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และยึดถือเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวภาคินี พวงพนมรัตน์)  
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

